
sþ. 554. Fyrirspurn [314. mál]
til sjávarútvegsráðherra um athugun á veiðum og vinnslu kúfisks.

Frá Sturlu Böðvarssyni og Valdimar Indriðasyni.

1. Hvað líður störfum kúfisksnefndar?
2. Liggja fyrir niðurstöður nefndarinnar um markaðsmál, veiðar og vinnslu á kúfiski?


